

# Kết nối đầu tư làm phong phú thêm điểm đến văn hóa địa phương

14:29 18/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Hà Nam quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực để phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng Hà Nam thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng.**

Đây là thông điệp được lãnh đạo tỉnh Hà Nam đưa ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam với chủ đề “Hà Nam - Hành trình kết nối” tổ chức ngày 18/10 với sự tham gia đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch cùng nhiều tổ chức nước ngoài.



*Các đơn vị ký kết hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam với chủ đề “Hà Nam - Hành trình kết nối”.*

## Khẳng định điểm đến văn hóa địa phương

Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam với chủ đề “Hà Nam - Hành trình kết nối” là một trong những sự kiện tiêu biểu của Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2024.



*Chùa Cây Thị thu hút khách về thăm quan, chiêm bái.*

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, cho biết: “Hội nghị hôm nay là dịp để Hà Nam nâng cao thương hiệu, vị thế “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới”. Qua đó, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư các trong nước và quốc tế. Đồng thời mở rộng liên kết phát triển du lịch, tạo cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour, tuyến du lịch hấp dẫn giới thiệu du khách đến với Hà Nam”.



Năm 2023, Hà Nam đón hơn 4 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 3.000 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2024 Hà Nam đón khoảng 4,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Du lịch Hà Nam đang dần khẳng định thương hiệu là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách, liên tiếp trong hai năm 2023 và 2024 Hà Nam được Giải thưởng Du lịch thế giới vinh danh là điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới và Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á.



*"Trà chiều trên thuyền" một sản phẩm du lịch độc đáo tại Khu du lịch Tam Chúc.*

Một số sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nam như: Du lịch văn hóa, lễ hội với các điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn du khách đến thăm quan, chiêm bái như: Chùa Tam Chúc, chùa Địa Tạng Phi Lai, chùa Cây Thị, chùa Phật Quang...; lễ hội truyền thống Tịch Điền, lễ phát lương đền Trần Thương, lễ hội xuân Tam Chúc...; các làng nghề truyền thống như: cá kho Đại Hoàng, trống Đọi Tam, lụa Nha Xá...

Bên cạnh đó, việc khai trương và đưa vào hoạt động Không gian đi bộ gắn với phát triển thương mại, du lịch tại thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên, Flamingo Golden Hill, Sun Urban City... đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan và mua sắm, hỗ trợ phát triển các mô hình du lịch cộng đồng và sản phẩm làng nghề. Trong thời gian tới, Hà Nam cũng định hướng phát triển du lịch nông thôn dựa trên cơ sở khai thác hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh



quan của khu vực nông thôn Hà Nam, nhằm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng, phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về lĩnh vực du lịch có lợi thế.

Theo ông Nguyễn Lê Phúc, Cục phó Cục du lịch Việt Nam, tỉnh Hà Nam đã có những bước đi vững chắc trong việc khai thác các tiềm năng này, đặc biệt là khu du lịch Tam Chúc, một trong những điểm đến nổi bật của Việt Nam, gắn liền với giá trị văn hóa, tâm linh và thiên nhiên hùng vĩ cùng các di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc như chùa Bà Đanh, các lễ hội truyền thống, nghề thủ công mỹ nghệ độc đáo. Đây là những yếu tố có thể được khai thác để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tạo nên trải nghiệm thú vị cho du khách, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các tour du lịch tâm linh....



*Thiền chuông tại khu du lịch Tam Chúc mang đến cho du khách một trải nghiệm đặc biệt.*

Lãnh đạo Cục du lịch Việt Nam cho rằng, để đưa Hà Nam thành địa phương phát triển du lịch, tỉnh cần phát triển du lịch thông minh, đẩy mạnh công nghệ số trên các nền tảng xã hội, phim ảnh; nâng cao đầu tư hạ tầng, dịch vụ du lịch nhằm khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước với chính sách ưu đãi; phát triển nguồn nhân lực du lịch, tạo trải nghiệm tốt cho du khách khi tới Hà Nam; bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của tỉnh Hà Nam.



Chia sẻ tại Hội nghị, ngài Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, tỉnh Hà Nam đã có nhiều nỗ lực để phát triển ngành Du lịch trong những năm gần đây. Coi du lịch là ngành công nghiệp hòa bình, Phó Đại sứ, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản cho rằng du lịch có vai trò giúp chúng ta tiếp xúc, giao lưu với các nền văn hóa và lịch sử khác nhau cũng như góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau xuyên biên giới. Du lịch là ngành thực sự thích hợp để Chính phủ đẩy mạnh tăng trưởng và cũng là ngành đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Với Hà Nam nơi có nhiều tài nguyên du lịch phong phú tuyệt vời, bằng những kết quả khả quan đã đạt được trong thu hút đầu tư nước ngoài, ông hy vọng tỉnh Hà Nam cũng sẽ triển khai những hoạt động quảng bá, tiếp thị hiệu quả để thu hút du lịch.

### **Tăng cường kết nối, đầu tư để cất cánh**

Hội nghị cũng đã chứng kiến các ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Nam với các nhà đầu tư, tập đoàn kinh doanh du lịch (Tập đoàn Sun Group; Công ty Cổ phần Flamingo Redtours; Công ty du lịch Vietravel, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội;...); giữa Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam với Sở VHTT&DL Bình Định và Sở VHTT&DL Hà Giang.



*Du lịch văn hóa, lễ hội với các điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn du khách đến thăm quan, chiêm bái.*

Trước những trao đổi, chia sẻ, thảo luận đầy tâm huyết, trách nhiệm và với tình cảm tốt đẹp của



các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch dành cho Hà Nam, cho sự hợp tác, phát triển tươi sáng của du lịch Hà Nam trong tương lai, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Để thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện, triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt. Trong đó, trọng tâm là quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và quy hoạch các khu, điểm có tiềm năng phát triển du lịch. Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từ hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin...

“Chúng tôi sẽ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; đặc biệt là xây dựng chính sách, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển du lịch, sản phẩm du lịch mới, mang đặc trưng du lịch Hà Nam, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước”, ông Trương Quốc Huy cho biết.

Tỉnh Hà Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hỗ trợ, kết nối và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, xu hướng của khách du lịch; xây dựng các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch phù hợp từng giai đoạn, đối tượng khách, đặc biệt là các thị trường khách quốc tế, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý, quảng bá, phát triển lĩnh vực du lịch sẽ được chú trọng thực hiện.

**Hồng Phong**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/ket-noi-dau-tu-lam-phong-phu-them-diem-den-van-hoa-dia-phuong-hang-dau-the-gioi>